

# กษ.นิรส์ ชัยนาท

วารสารประชาสัมพันธ์ข่าวส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จังหวัดชัยนาท

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



facebook

## รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) มอบเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวให้ชาวนาชัยนาท ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ๒๕๖๖/๖๗

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าว ให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป “โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗” โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท และเกษตรกร เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

นายอนุชา นาคาศัย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย และช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว โดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก แก้ปัญหาราคาตกต่ำ เป็นการดูดซับปริมาณข้าวออกสู่ตลาด และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ เพื่อสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร ชุมชมสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน ที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป ได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกจำนวน ๗๓๑ ราย จำนวนข้าวเปลือก ๑๑,๑๑๑ ตัน มูลค่า ๑๓๓,๕๓๐,๘๐๔ บาท ทำให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าว จำนวน ๕,๕๕๕,๕๐๐ บาท ในวันที่ อีกรั้งเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป จำนวนข้าวเปลือก ๑๐๑,๙๘๓ ตัน มูลค่า ๑,๐๙๔,๗๑๔,๐๐๐ บาท และได้จำหน่ายข้าวเปลือกที่รวบรวมได้ ๘๐,๑๘๓ ตัน เป็นมูลค่า ๘๒๓,๓๑๔,๐๐๐ บาท



# รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย)

## มอบเงินค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวให้ชาวนาชยันนา

### ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ๒๕๖๖/๖๗ (ต่อ)



โดยมีภาคเอกชนเป็นพันธมิตรในการดำเนินเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวนี้ จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนา และเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เพื่อให้เกษตรกรรวมทั้งสถาบันเกษตรกรได้ชะลอการขายข้าวเปลือกเอาไว้ก่อนเพื่อรอราคา ไม่ต้องรีบขายไปพร้อมกัน ป้องกันราคาข้าวตกต่ำ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ คือ การลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งศึกษาโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง อีกทั้ง ได้มีการเปิดตัวสายพันธุ์ข้าว ๑๐ สายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้พี่น้องชาวนาจะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ลดความเสียหายจากการทำลายของโรค และแมลงศัตรูข้าว สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว ทั้งหมดนี้ตอบโจทย์นโยบายลดต้นทุนการผลิตของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ และเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นพี่น้องชาวนาไทยได้หลุดพ้นจากความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ รมช.อนุชา ได้กล่าวแสดงความชื่นชม สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ที่สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้เป็นอย่างดีตลอดมา และได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สามารถช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

# ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จัดงานวันสาธิต “ข้าวเจ้าหอมไทย ผลผลิตสูง คุณภาพดี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จัดงานวันสาธิต “ข้าวเจ้าหอมไทย ผลผลิตสูง คุณภาพดี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” โดยมี **ดร.รณชัย ช่างศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว** เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งนางปรารธนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสาธิตฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ได้รู้จักกับข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ดีเด่นที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรับรองพันธุ์ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายพื้นที่ปลูก และยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวได้ในอนาคต การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม โดยเกษตรกรสามารถนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตข้าวเจ้าหอมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านผลผลิตและคุณภาพ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการศัตรูข้าวที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเกษตรกรสามารถนำกรรมวิธีและรูปแบบการป้องกันกำจัดไปใช้ในการผลิตข้าวเจ้าหอมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “ข้าวหอมไทย กับ บทบาทการพัฒนาของเกษตรกรในท้องถิ่น” การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ จำนวน ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานที่ ๑ ข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ดีเด่น และขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฐานที่ ๒ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูข้าวที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ฐานที่ ๓ เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม ฐานที่ ๔ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และฐานที่ ๕ โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแปลงนาสาธิต จำนวน ๑ ฐาน ได้แก่ แปลงสาธิต “ข้าวเจ้าหอมไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่น PSL๙๗/๐๖๐-๑๗-CNT-๑-๒-๑ (หอมชัยนาท ๗/๒) ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรับรองพันธุ์” โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐๐ ท่าน ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าวด้วย



# รองเลขาธิการ มกอช. ลุยสวนส้มโอชัยนาท เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP-GI พร้อมส่งเสริมใช้ระบบ QR Trace on cloud และการตลาดผ่าน DGT Farm

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวปริญานุษ ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนายกิตติเกษม นิ่มสะอาด ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา สรรคบุรี โดยมีนายประเวช ขำมา ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี และนางบุญตา บุตรศรี เจ้าของฟาร์มบุญตา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ฟาร์มบุญตา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นางสาวปริญานุษ ทิพยะวัฒน์ กล่าวว่า ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท มีขอบเขตการปลูกในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางครอบคลุมพื้นที่ของ จังหวัดชัยนาท โดยได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นพันธุ์ส้มโอประจำท้องถิ่น ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ช่วงที่ออกผลมากที่สุดคือเดือนตุลาคม รสชาติอร่อย หวานนำอมเปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อแห้งไม่แฉะน้ำ ไม่มีรสชาติขมติดลิ้น ลูกโตและเปลือกหนา ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยนาทเป็นที่ราบลุ่มและเป็นลูกคลื่นลาดสลับเป็นบางแห่ง มีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านทำให้เกิดพื้นที่ที่เรียกว่า น้ำไหลทรายมูล

“การลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การขับเคลื่อนงานเกษตรแปลงใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอขาวแตงกวาในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน โดยการอบรมพัฒนาเกษตรกรและสมาชิกให้ได้รับการรับรอง GAP และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รวมถึงด้านการตลาด โดยเพิ่มแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ หรือ DGT Farm และระบบตามสอบสินค้าเกษตร QR Trace on cloud เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค” รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่ ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยนายประเวช ขำมา เป็นประธานแปลงใหญ่ มีสมาชิก ๖๗ ราย มีพื้นที่ปลูกส้มโอรวม ๓๖๘.๒๕ ไร่ ผลผลิต ประมาณ ๙๐๐ ตันต่อปี



# คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

## “ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท” ระดับจังหวัด

### ลงพื้นที่ตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท” ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูล และประเมินคุณภาพการผลิตและการจำหน่าย ดังนี้

- วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลโพงาม และหมู่ที่ ๔ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

- วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าชัย และหมู่ที่ ๘ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

- วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดังสิงห์ จังหวัดชัยนาท

- วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหันคา และอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สวนส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรอำเภอมโนรมย์ และอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท



# สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ตรวจรับงานโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน / พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร



วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวรัตติยา โตจีน ผู้อำนวยการ  
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท มอบหมายให้หน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๑  
(หันคา/เมือง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการ  
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน และช่างควบคุมงาน  
ก่อสร้างฯ ลงพื้นที่ตรวจรับงานปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๑ และ  
ชุดระบายน้ำ ภายใต้โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่  
ลุ่ม-ดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครอบคลุมพื้นที่  
ดำเนินงาน จำนวน ๒๒๐ ไร่ ณ บ้านหนองอ้ายสาม หมู่ที่ ๔ ตำบล  
ไพโรนคอง อำเภอยะนิง จังหวัดชัยนาท หน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๒  
(เนินขาม/สรรพยา) ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างปอดักตะกอน และ  
ปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๑ ภายใต้โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์  
ดินและน้ำ ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน ๖๐ ไร่ ณ บ้านหัวตอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินขาม อำเภอนีนขาม จังหวัดชัยนาท



# สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบการเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณแม่น้ำน้อย



วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสมเกียรติ ขวัญเมือง ประมงจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบการเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณแม่น้ำน้อย ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท และตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อแจ้งหนังสือคำสั่งให้รื้อถอนกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำออกจากบริเวณแม่น้ำน้อยอันเป็นที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่



## ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่น Smart Farmer รุ่นที่ ๒

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสมเกียรติ ขวัญเมือง ประมงจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่น Smart Farmer รุ่นที่ ๒ โดยมีนางสาวกฤษณา เตบสัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทป.๑) กรมประมง จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๕ ราย รวมทั้งหมด ๕๐ ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท  
ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้ามารับคำปรึกษา การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำในแปลงทุเรียน



วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.วิไลวรรณ สอนพูล  
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้ามารับ  
คำปรึกษา การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำในแปลงทุเรียน  
ที่ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
พื้นที่จำนวน ๑ ไร่ โดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำเกษตรกร  
เยี่ยมชมระบบน้ำในแปลงส้มโอขาวแตงกวา เพื่อเป็นแนวทาง  
ให้แก่เกษตรกรในการเลือกและติดตั้งระบบน้ำ ณ ศูนย์ส่งเสริม  
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท  
ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท





# สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมแก้วิกฤตรักษาเสถียรภาพราคาสุกร

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นายอำเภอวัดสิงห์ พาณิชย์จังหวัดชัยนาท กรรมการค้าภายใน สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ บริษัท เจริญชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ซี เอส ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม ตามโครงการ รักษาเสถียรภาพราคาสุกร ด้วยการตัดวงจรการเลี้ยง โดยลดจำนวนลูกสุกรที่จะเข้าสู่ระบบการผลิตโดยการทำหมัน จำนวนลูกสุกร ๕๐๐ ตัว ณ บริษัท เจริญชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ซี เอส ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
ตามโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ปี ๒๕๖๗



นายบพิตร ปริบูรณ์กร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชตามโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ปี ๒๕๖๗ ดังนี้

- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ แปลงส้มโอของนายศุภชัย ชาดิชนะ พื้นที่ ๘ ไร่ ๓ งาน และแปลงส้มโอของนายพิมล จันแข่ง พื้นที่ ๓ ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไก่อเถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พบศัตรูพืชในแปลงส้มโอ จึงได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และเก็บตัวอย่างพืชและศัตรูพืชที่พบเพื่อนำมาวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการต่อไป
- วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ แปลงสะเดาของนางเพ็ญภา ชื่นอารมณ พื้นที่ ๕ ไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พบศัตรูพืชในแปลงสะเดา จึงได้ให้คำแนะนำในการจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น โดยเน้นการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการต่อไป

## โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ถึงปัญหาในการพัฒนาการสร้าง “ตาดคอนกรีต”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ มอบหมายให้ นายเอกราช เกษมสุข หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายคุณานนต์ ศรีสุทิวา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ พร้อมด้วย นายธีระชัย ไชยหอม หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ นายศุภกิตติ์ นุกุลกิจ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายศุภชัย ฉนวนกุล สมาชิกสภาจังหวัด และนายกุลพันธ์ ฉนวนกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ถึงปัญหาในการพัฒนาการสร้าง “ตาดคอนกรีต” ระหว่างเส้นทางคลองมะขามเฒ่า-คู່ทอง กม.๒๑+๑๓๐ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการปรับปรุงการส่งน้ำในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในเขตพื้นที่ต่อไป



## โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ลงพื้นที่ขอความร่วมมือเกษตรกร งดเพาะปลูกข้าวนาปรัง รอบ ๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ มอบหมายให้ นายเชิดพงษ์ จันโอ พนักงานส่งน้ำโซน ๑,๒ ลงพื้นที่ขอความร่วมมือเกษตรกร งดเพาะปลูกข้าว นาปรังรอบ ๒ โดยให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้กับเกษตรกร ณ หมู่ที่ ๖,๙ ตำบลนางสี้อ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท



# สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท นายองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวังค้อไห หมู่ที่ ๓ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอนิคมชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายบรรจง ศิลป์ วุฒิมุทัย เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชานุญาต จัดทำโครงการ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมัยทรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหา โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยภายในงานประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรด้านต่างๆ ที่ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกส่งเสริมอาชีพ คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร คลินิกบริหารศัตรูพืช และคลินิกเครื่องจักรกล เป็นต้น



ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ  
 เข้าศึกษาดูงานแปลงพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายฉลอง เกิดศรี  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้  
 นางสาวปวีณา ไชยวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  
 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่  
 เทศบาลเมืองชัยนาท อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียน  
 เทศบาลเขาท่าพระ รวมจำนวน ๓๐ ราย เพื่อเข้าศึกษา  
 ดูงานแปลงพืชสมุนไพร เรียนรู้ลักษณะ ชื่อ สรรพคุณ  
 และวิธีใช้ของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท ณ แปลงทดลอง  
 และขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง ตำบลหนองขุ่น  
 อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท



สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ  
 ภายใต้โครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสมเกียรติ ขวัญเมือง  
 ประมงจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ  
 คัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น  
 ด้านการประมง ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓/  
 ร่วมกับประมงอำเภอเมืองชัยนาท และประมงอำเภอ  
 วัดสิงห์ ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ  
 ภายใต้โครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
 ดีเด่นด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/  
 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร ที่ปฏิบัติงานได้ประสพ  
 ความสำเร็จ ในสาขาอาชีพและดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์  
 สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือ  
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนร่วม จำนวน ๒ ราย  
 ได้แก่ นายณัฐวุฒิ อิมวุฒิกุล และนายประเชิน อินทร์สิงห์